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บนัทึก 

เรื่องการจัดการพระราชมฤดกของสมเด็จพระบรมราชินี พระพนัปีหลวง 

   

 

ตามที่โปรดเกล้าฯ ให้คณะองค์มนตรีตรวจเร่ืองพระราชมฤดกของสมเด็จพระ
บรมราชินี พระพันปีหลวง เพื่อจัดการแบ่งต่อไป คณะองค์มนตรีได้รับพระราชทานตรวจเรื่องนี้ ไป
บ้างแล้ว บัดนี้มีความจ าเป็นจะต้องเรียนพระราชปฏิบัติเป็นความส าคัญ ๒ ข้อ ก่อนที่จะพิจารณา
เร่ืองนี้ ต่อไป คือ 

๑. บัดนี้ถึงเวลาที่จะแบ่งพระราชมฤดกรายนี้ ได้แล้วหรือยัง 
๒. เมื่อพระทายาทและผู้ รับมฤดกแทนในพระราชมฤดกรายนี้ ไม่ได้กราบบังคม

ทูลขึ้ นมาว่า สังหาริมทรัพย์รายใดเป็นของในกองพระราชมฤดกรายนี้ จะเป็นการสมควรที่จะ
พิจารณาให้หรือไม่ 

ในข้อที่ ๑ ได้ความตามหนังสือขงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ อธบิดีกรมพระคลังข้างที่ 
ที่ ๒๔/๔๒๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๗๔ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ว่า 
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่แบ่งทรัพย์สินในกองพระราชมฤดกรายนี้  
เฉเพาะที่เป็นเงินตราออกเป็น ๕ ส่วน ทรัพย์สินที่มิใช่เป็นเงินตราได้แก่อสังหาริมทรัพย์ ทุน
หุ้นส่วน รับจ าน า จ านอง ให้กู้ ยืม โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งไว้เป็นกองกลาง เพื่อเกบ็ผลประโยชน์แบ่ง
แจกแก่พระทายาทเป็นงวดๆ ซ่ึงพระคลังข้างที่จัดการต่อมานั้นมีผู้ เห็นว่าพระราชมฤดกรายนี้ ไม่
เป็นการสมควรที่จะแบ่งถวายแก่พระทายาทเมื่อยังมีพระคลังข้างที่ดูแลผลประโยชน์อยู่ เพราะ
เป็นการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวในเวลานั้น และซึ่งถือ
เป็นหลักฐานเป็นกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าจะเปล่ียนแปลงพระบรมราชโองการนี้  กค็วรขอให้
ออกกฎหมายทางรัฐสภา คณะองค์มนตรีได้พิจารณาหนังสือของอธิบดีกรมพระคลังข้างที่ฉบับนี้  
ประกอบกับลายพระราชหัตถ์ตอบที่ ๑๗๘/๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ และบันทกึของ
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ที่เข้าเผ้าฯ รับพระบรมราชโองการในเร่ืองนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๗๔ ขอ
พระราชทานกราบทูลว่า คงไม่มีพระราชประสงค์ที่จะผูกมัดพระราชมฤดกรายนี้ ไว้ตลอดกาล ไม่
แบ่งให้แก่พระทายาทและผู้ รับพระมฤดกแทน เพราะเป็นการไม่สมควรและไม่เป็นธรรมแล้วยัง
กลับได้ความปรากฏตามบันทึกของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๗๔ ว่า มีพระ
ราชประสงค์ที่จะให้จัดแบ่งพระราชมฤดกนี้ เสียให้เสร็จไป ถ้าไม่สามารถจะท าได้เพราะจ าเป็น
จะต้องตรีราคาทรัพย์บางอย่างให้ถูกต้อง กใ็ห้รีบจัดแบ่งได้โดยเรว็ ดังนี้ ด้วย จึงเหน็ได้ชัดว่า พระ
บรมราชโองการตามพระราชหัตถ์เลขที่ ๑๗๘/๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ ที่อ้างถึงนี้  
เมื่อประกอบกับบันทึกเข้าเผ้าฯ ของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๗๔ แทนที่จะ
เข้าใจความว่า จะสงวนพระราชทรัพย์รายนี้ ไว้เป็นกองกลางตลอดกาล กลับจะพึงเข้าใจได้เสียอีก
ว่า เป็นพระบรมราชโองการสั่งให้แบ่งโดยเดด็ขาด หากกรมพระคลังข้างที่ในขณะนั้นยังไม่สามารถ
จะท าได้ทันทีเท่านั้น นอกจากนั้นยังควรสังเกตว่า พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ



 ๒ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในเวลานั้นมีต่ออธิบดีกรมพระคลังข้างที่คนเดียว 
ไม่ทั่วไป จะเรียกว่าเป็นกฎหมายหรือไม่ ได้รับพระราชทานพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นด้วย
เกล้าฯ ว่าไม่เป็น เพราะกฎหมายของไทยแต่เดิมมาถือว่าต้องเป็นพระบรมราชโองการหรือค าสั่ง
ของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ท าตามแล้ว ตามธรรมดาต้องโทษ (ขอให้ดูเล็ก
เชอร์ของกรมหลวงราชบุรี ฉบับของกรุงเทพบรรณาคาร หน้า ๒) อนึ่ง ตามประกาศที่ ๑ ของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันจันทร์ เดือนห้า ขึ้นค ่าหนึ่ง ปีมะเมีย ยังเป็นนพค๊ก 
มีปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ หน้า ๒ มีว่า ราชการต่างๆ การบังคับให้นายอ าเภอ
มีหมายป่าวประกาศแก่ราษฎรในกรุง การที่มีท้องตราให้เจ้าเมืองมีหมายให้ก านัน ร้ังแขวงอ าเภอ
ประกาศแก่ราษฎร หรือพระราชบัญญัติใหม่ๆ ตั้งขึ้นเพื่อจะห้ามการที่มิควรบังคับการที่ควร ฯลฯ 
ต่อไปจะลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เพราะฉะนั้น พระบรมราชโองการที่จะถือเป็นหลักฐาน
เป็นกฎหมายในกาลต่อมา ต้องได้ประกาศต่อคนทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ในเร่ืองนี้ ปรากฏว่า
เป็นพระบรมราชโองการโดยเฉพาะ และไม่ได้มีการโฆษณาแก่คนทั่วไปในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา จะเป็นกฎหมายที่จ าจะต้องผ่านสภาอย่างไรได้ ตามเหตุผลที่กราบบังคมทูลมานี้  คณะ
องค์มนตรีเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า บัดนึ้ ถึงเวลาควรจะแบ่งพระราชมฤดกรายนี้ ได้แล้ว เมื่อมีค าขอ
ขึ้นมา ทั้งนี้การจะควรประการใดแล้วแต่จะโปรด 

อนึ่ง ได้ความปรากฏว่า มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ให้จัดการทรัพย์ในพระราชมฤดกนี้  เช่นพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้ตั้งกรรมการรวบรวมทรัพย์ ช าระหนี้  กับจัดการพระราชมฤดกรายนี้  และพระบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีว่า  ส่วนของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง
นครราชสีมา โปรดเกล้าฯ ให้เป็นของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ในเมื่อพระองค์
เสดจ็สวรรคตแล้ว ซึ่งเป็นการแบ่งสิทธิในส่วนพระราชมฤดกรายนี้ ให้ไป พระบรมราชโองการเช่น
ว่านี้  จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ได้รับพระราชทานพิจารณาเร่ืองนี้ตลอดแล้ว เห็นด้วย
เกล้าฯ ว่า ตามพระราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกุลเชษฐ์แห่ง
พระราชวงศ์ ย่อมีหน้าที่และอ านาจจัดการและแบ่งมฤดกของเจ้านายที่ไม่มีพระพินัยกรรม์ได้
ตามแต่จะทรงเห็นเป็นการสมควร เมื่อพระมหากษัตริย์นั้นยังทรงพระราชอ านาจเดด็ขาด จึงเห็น
เกล้าฯ ว่าการเร่ืองนี้ ควรเป็นไปตามพระบรมราชโองการ (ขอให้เทียบดูค าพิพากษาฎีกาที่ ๐๘๐ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ในระหว่าง นางลออ ศิริสมัพันธ ์โจทย์ ส านักพระราชวัง จ าเลย) 

ในข้อ ๒ ได้ความว่า พระราชมฤดกรายนี้ ส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งของทองรูปพรรณ 
โปรดเก ล้าฯ ให้มีผู้ จัดการในพระบรมมหาราชวัง บัดนี้ เก็บรวมอยู่กับท รัพ ย์สิน ส่วน
พระมหากษัตริย์ จะเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะจัดการแบ่งแก่พระทายาทและผู้ รับพระราชมฤดก
แทน ในเมื่อไม่มีค าร้องขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงว่า ทรัพย์สินรายใดเป็นของในกองพระราชมฤดก
ของพระพันปีหลวง ในเร่ืองนี้ ได้รับพระราชทานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าไม่โปรดเกล้า
ฯ ให้จัดแบ่ง พระทายาทในกองพระราชมฤดกนี้คงไม่สามารถที่จะสบืสวนหาหลักฐานเรียกร้องได้ 
ถ้าจะทรงพระกรุณาแล้ว ควรจัดการให้ตลอด ทั้งนี้การจะควรประการใดแล้วแต่จะโปรด 
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เรองการจดการพระราชมฤดกของสมเดจพระบรมราชน  พระพัน์ปีหลวง

ตามที่โปรดเกล้าฯ ให้คณะองค์มนตรีตรวจเรื่องพระราชมฤตดกของสมเด็จพระ
บรมราชินี พระพันปีหลวง เพื่อจัดการแบ่งต่อไป คณะองค์มนตรีได้รับพระราชทานตรวจเรื่องนี้ไป
บ้างแล้ว บัดนี้มีความจําเป็นจะต้องเรียนพระราชปฏิบัติเป็นความสําคัญ ๒ ข้อ ก่อนที่จะพิจารณา
เรื่องนี้ต่อไป คือ

๑. บัดนี้ถึงเวลาที่จะแบ่งพระราชมฤดกรายนี้ได้แล้วหรือยัง

๒
             ๒. เมื่อพระทายาทและผู้รับมฤดกแทนในพระราชมฤดกรายนี้ไม่ได้กราบบังคม
ทูลขึ้นมาว่า สังหาริมทรัพย์รายใดเป็นของในกองพระราชมฤดกรายนี้จะเป็นการสมควรที่จะ
พิจารณาให้หรือไม่

ในข้อที่ ๑ ได้ความตามหนังสือขงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ อธิบดีกรมพระคลังข้างที่
ที่ ๒๕/๕๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ว่า
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่แบ่งทรัพย์สินในกองพระราชมฤดกรายนี้
เฉเพาะที่เป็นเงินตราออกเป็น ๕ ส่วน ทรัพย์สินที่มิใช่เป็นเงินตราได้แก่อสังหาริมทรัพย์ ทุน

หุ้นส่วน รับ
             จํานํา จํานอง ให้กู้ยืม โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งไว้เป็นกองกลาง เพื่อเก็บผลประโยชน์แบ่ง
แจกแก่พระทายาทเป็นงวดๆ ซึ่งพระคลังข้างที่จัดการต่อมานั้นมีผู้เห็นว่าพระราชมฤดกรายนี้ไม่
เป็นการสมควรที่จะแบ่งถวายแก่พระทายาทเมื่อยังมีพระคลังข้างที่ดูแลผลประโยชน์อยู่ เพราะ
เป็นการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลานั้น และซึ่งถือ
เป็นหลักฐานเป็นกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าจะเปลี่ยนแปลงพระบรมราชโองการนี้ ก็ควรขอให้
ออกกฎหมายทางรัฐสภา คณะองค์มนตรีได้พิจารณาหนังสือของอธิบดีกรมพระคลังข้างที่ฉบับนี้
ป
             ระกอบกับลายพระราชหัตถ์ตอบที่ ๑๑๕ /๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ และบันทึกของ
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ที่เข้าเผ้าฯ รับพระบรมราชโองการในเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ ขอ
พระราชทานกราบทูลว่า คงไม่มีพระราชประสงค์ที่จะผูกมัดพระราชมฤดกรายนี้ไว้ตลอดกาล ไม่
แบ่งให้แก่พระทายาทและผู้รับพระมฤดกแทน เพราะเป็นการไม่สมควรและไม่เป็นธรรมแล้วยัง
กลับได้ความปรากฏตามบันทึกของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ +h มีพระ
ราชประสงค์ที่จะให้จัดแบ่งพระราชมฤดกนี้เสียให้เสร็จไป ถ้าไม่สามารถจะทําได้เพราะจําเป็น
จ
             ะต้องตรีราคาทรัพย์บางอย่างให้ถูกต้อง ก็ให้รีบจัดแบ่งได้โดยเร็ว ดังนี้ด้วย จึงเห็นได้ชัดว่า พระ
บรมราชโองการตามพระราชหัตถ์เลขที่ ๑๐๕/๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ที่อ้างถึงนี้
เมื่อประกอบกับบันทึกเข้าเผ้าฯ ของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ แทนที่จะ
เข้าใจความว่า จะสงวนพระราชทรัพย์รายนี้ไว้เป็นกองกลางตลอดกาล กลับจะพึงเข้าใจได้เสียอีก
ว่า เป็นพระบรมราชโองการสั่งให้แบ่งโดยเด็ดขาด หากกรมพระคลังข้างที่ในขณะนั้นยังไม่สามารถ

จะทําได้ทันทีเท่านั้น นอกจากนันยังควรสังเกตว่า พระบรมราชโองการ
             ของพระบาทสมเด็จ
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พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในเวลานั้นมีต่ออธิบดีกรมพระคลังข้างที่คนเดียว
ไม่ทั่วไป จะเรียกว่าเป็นกฎหมายหรือไม่ ได้รับพระราชทานพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นด้วย
เกล้าฯ ว่าไม่เป็น เพราะกฎหมายของไทยแต่เดิมมาถือว่าต้องเป็นพระบรมราชโองการหรือคําสั่ง
ของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ทําตามแล้ว ตามธรรมดาต้องโทษ (ขอให้ดูเล็ก
เชอร์ของกรมหลวงราชบุรี ฉบับของกรุงเทพบรรณาคาร หน้า ๒) อนึ่ง ตามประกาศที่ ๑ ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันจันทร์ เดือนห้า ขึ้นค่าหนึ่ง ปีมะ
             เมีย ยังเป็นนพคัก
มีปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ หน้า ๒ มีว่า ราชการต่าง ๆ การบังคับให้นายอําเภอ
มีหมายป่าวประกาศแก่ราษฎรในกรุง การที่มีท้องตราให้เจ้า เมืองมีหมายให้กํานันรั้งแขวงอําเภอ
ประกาศแก่ราษฎร หรือพระราชบัญญัติใหม่ๆ ตั้งขึ้นเพื่อจะห้ามการที่มิควรบังคับการที่ควร ฯลฯ
ต่อไปจะลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เพราะฉะนั้น พระบรมราชโองการที่จะถือเป็นหลักฐาน
เป็นกฎหมายในกาลต่อมา ต้องได้ประกาศต่อคนทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องนี้ปรากฏว่า
เป็นพระบรมราชโองการโดยเฉพาะ และไม่ได้มีการโฆษณาแก่คนทั
             ่วไปในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา จะเป็นกฎหมายที่จําจะต้องผ่านสภาอย่างไรได้ ตามเหตุผลที่กราบบังคมทูลมานี้ คณะ
องค์มนตรีเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า บัดนี้ถึงเวลาควรจะแบ่งพระราชมฤดกรายนี้ได้แล้ว เมื่อมีคําขอ
ขึ้นมา ทั้งนี้การจะควรประการใดแล้วแต่จะโปรด

อนึ่ง ได้ความปรากฏว่า มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้จัดการทรัพย์ในพระราชมฤดกนี้ เช่นพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้ตั้งกรรมการรวบรวมทรัพย์ ชําระหนี้ กับจัดการพระราชมฤดกรายนี้ และพระบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระปกเ
             กล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีว่า ส่วนของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง
นครราชสีมา โปรดเกล้าฯ ให้เป็นของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ในเมื่อพระองค์
เสด็จสวรรคตแล้ว ซึ่งเป็นการแบ่งสิทธิในส่วนพระราชมฤดกรายนี้ให้ไป พระบรมราชโองการเช่น
ว่านี้ จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ได้รับพระราชทานพิจารณาเรื่องนี้ตลอดแล้ว เห็นด้วย
เกล้าฯ ว่า ตามพระราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกุลเชษฐ์แห่ง
พระราชวงศ์ ย่อมีหน้าที่และอํานาจจัดการและแบ่งมฤดกของเจ้านายที่ไม่มีพระพินัยกรรม์ได้
ตามแต่จะทรงเห็นเป็นกา
             รสมควร เมื่อพระมหากษัตริย์นั้นยังทรงพระราชอํานาจเด็ดขาด จึงเห็น
เกล้าฯ ว่าการเรื่องนี้ควรเป็นไปตามพระบรมราชโองการ (ขอให้เทียบดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๐๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระหว่าง นางลออ ศิริสัมพันธ์ โจทย์ สํานักพระราชวัง จําเลย)

ในข้อ ๒ ได้ความว่า พระราชมฤดกรายนี้ส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งของทองรูปพรรณ

โปรดเกล้าฯ ให้มีผู้จัดการในพระบรมมหาราชวัง บัดนี้เก็บรวมอยู่กับทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ จะเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะจัดการแบ่งแก่พระทายาทและผู้รับพระราชมฤดก
แทน ในเมื่อไม่มีคําร้องขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงว่า ทรัพย์
             สินรายใดเป็นของในกองพระราชมฤดก
ของพระพันปีหลวง ในเรื่องนี้ได้รับพระราชทานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าไม่โปรดเกล้า
ฯ ให้จัดแบ่ง พระทายาทในกองพระราชมฤดกนี้คงไม่สามารถที่จะสืบสวนหาหลักฐานเรียกร้องได้

ถ้าจะทรงพระกรุณาแล้ว ควรจัดการให้ตลอด ทั้งนีการจะควรประการใดแล้วแต่จะโปรด
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